

## Điều Khoản Về Phần Thưởng Cho Nhà Sáng Tạo Hiệu Ứng

Ngày hiệu lực: 2024.03.12

Các Điều Khoản Về Phần Thưởng Cho Nhà Sáng Tạo Hiệu Ứng TikTok ("**Điều Khoản**") này điều chỉnh sự tham gia của bạn (bất kỳ cá nhân nào tham gia sẽ được gọi là "**bạn**", "**của bạn**" hoặc "**Nhà Sáng Tạo**") trong Chương Trình Phần Thưởng Cho Nhà Sáng Tạo Hiệu Ứng ("**Chương Trình**" này) trên nền tảng TikTok ("**Nền Tảng**").

Chương Trình này cung cấp cho những nhà sáng tạo hiệu ứng đủ điều kiện (như được định nghĩa bên dưới) cơ hội nhận phần thưởng từ các hiệu ứng sáng tạo của họ.

Các Điều Khoản Về Phần Thưởng Cho Nhà Sáng Tạo Hiệu Ứng này là một phần và phụ thuộc vào Điều Khoản Dịch Vụ của TikTok, Tiêu Chuẩn Cộng Đồng, Điều Khoản Dịch Vụ của Effect House, Nguyên Tắc Tạo Hiệu Ứng cũng như tất cả các chính sách và nguyên tắc khác của TikTok, mỗi chính sách và nguyên tắc này có thể được cập nhật tại từng thời điểm (gọi chung là "**Chính Sách Của TikTok**"). Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn hiện hữu nào giữa các Điều Khoản này và Chính Sách Của TikTok, các Điều Khoản này sẽ được ưu tiên áp dụng trong suốt Thời Hạn (như được định nghĩa dưới đây), liên quan đến phạm vi Nhà Sáng Tạo tham gia Chương Trình. Khi hết thời hạn hoặc chấm dứt Chương Trình hoặc khi Nhà Sáng Tạo dừng tham gia Chương Trình, Chính Sách Của TikTok sẽ vẫn có hiệu lực và tiếp tục áp dụng cho việc Nhà Sáng Tạo sử dụng Nền Tảng.

Tất cả các thuật ngữ viết hoa được sử dụng nhưng không được định nghĩa trong các Điều Khoản này đều có nghĩa tương ứng như được quy định trong Chính Sách Của TikTok.

Bằng cách đăng ký và tham gia Chương Trình, Nhà Sáng Tạo đồng ý với các Điều Khoản này, cụ thể như sau:

### 1. Điều Kiện Tham Gia

Tại mọi thời điểm trong thời gian tham gia Chương Trình này, các Nhà Sáng Tạo cần đáp ứng tất cả các yêu cầu sau để đủ điều kiện tham gia Chương Trình:

- Nhà Sáng Tạo cư trú tại một quốc gia nơi có Phần Thưởng Cho Nhà Sáng Tạo Hiệu Ứng và người đó phải từ 18 tuổi trở lên hoặc đủ tuổi thành niên tại nơi họ cư trú;
- Tài khoản TikTok của Nhà Sáng Tạo đang hoạt động và ở trạng thái tốt, tuân thủ Chính Sách Của TikTok;
- Tại ngày Nhà Sáng Tạo gửi đơn đăng ký tham gia Chương Trình này, Nhà Sáng Tạo đã có ít nhất 500.000 video độc đáo đích thực được phát hành sử dụng Hiệu Ứng mà họ đã công bố qua phần mềm Effect House trước khi tham gia Chương Trình;
- Nhà Sáng Tạo có ít nhất một tài khoản thanh toán số được liên kết hợp lệ có thể được cung cấp hoặc bắt buộc để sử dụng làm phương thức thanh toán thông qua Chương Trình, tài khoản này được đăng ký dưới tên riêng của Nhà Sáng Tạo ("**Tài Khoản Thanh Toán**"), ở trạng thái tốt với bên cung cấp Tài Khoản Thanh Toán và Nhà Sáng Tạo đã hoàn thành tất cả tài liệu giới thiệu cần thiết để Nhà Sáng Tạo đăng ký tham gia Chương Trình (bao gồm nhưng không giới hạn ở mọi tài liệu báo cáo thuế theo yêu cầu của TikTok); và

- e. Tài khoản của nhà sáng tạo không phải là tài khoản GPPPA (Tài khoản của Chính phủ, Chính trị gia và Đảng chính trị) như được TikTok xác định một cách hợp lý tại từng thời điểm.

TikTok bảo lưu quyền bổ sung hoặc sửa đổi các yêu cầu về tính đủ điều kiện theo quyết định riêng của mình.

Người lao động, nhân viên và giám đốc của TikTok hoặc công ty mẹ, công ty con hoặc công ty liên kết của TikTok không được tham gia Chương Trình.

Chương Trình này độc lập với các chương trình tặng thưởng nhà sáng tạo khác trên Nền Tảng (chẳng hạn như Quỹ Nhà Sáng Tạo TikTok). Nếu bạn đã tham gia một chương trình tặng thưởng Nhà Sáng Tạo khác, thì bạn vẫn có thể đủ điều kiện tham gia Chương Trình này, tùy thuộc vào yêu cầu của các Điều Khoản này và các điều khoản của chương trình tương ứng.

## **2. Phương Thức Đăng Ký**

Để đăng ký, bạn phải gửi đơn đăng ký Chương Trình hoàn chỉnh qua Nền Tảng. TikTok sẽ đánh giá đơn đăng ký và tính đủ điều kiện của Nhà Sáng Tạo, đồng thời sẽ thông báo cho Nhà Sáng Tạo về việc TikTok chấp nhận hoặc từ chối, quy định này sẽ do TikTok toàn quyền quyết định. TikTok có thể từ chối đơn đăng ký nếu TikTok xác định (theo quyết định riêng của mình) rằng Nhà Sáng Tạo không đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện của Chương Trình hoặc không tuân thủ Chính Sách Của TikTok. Nếu đơn đăng ký của Nhà Sáng Tạo bị từ chối, Nhà Sáng Tạo có thể đăng ký lại, tuy nhiên Nhà Sáng Tạo chỉ được đăng ký lại sau 30 ngày kể từ ngày TikTok gửi thông báo từ chối.

TikTok không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin sai lệch hoặc không chính xác nào do bất kỳ Nhà Sáng Tạo nào cung cấp. Bạn cam đoan và bảo đảm rằng tất cả thông tin đăng ký bạn gửi là trung thực và chính xác, đồng thời bạn sẽ luôn duy trì tính chính xác của thông tin đó tại mọi thời điểm.

## **3. Thanh Toán**

Thông qua việc tham gia Chương Trình này, bạn có thể nhận phần thưởng từ TikTok, bên cạnh các phần thưởng mà bạn có thể nhận được theo thời gian thông qua các tính năng và chương trình khác.

Phụ thuộc vào việc bạn luôn tuân thủ Chính Sách Của TikTok trong Thời Hạn và TikTok xác nhận rằng tài khoản TikTok của bạn ở trạng thái tốt, TikTok sẽ thanh toán cho bạn một khoản tiền, trừ mọi khoản phí giao dịch của bên thứ ba, được tính toán linh hoạt dựa trên số và tính xác thực của việc xuất bản video các video sử dụng Hiệu ứng mà bạn đã xuất bản lần đầu tiên thông qua Effect House. (Nói cách khác, những Hiệu ứng này chưa từng được xuất bản trên TikTok trước đây.) Các video độc đáo, hợp pháp của bạn phát hành trên các video đủ điều kiện do TikTok xác định và loại trừ các video mà chúng tôi xác định là: (1) là những video riêng tư; (2) được sản xuất hoặc thu được một cách nhân tạo; (3) là các video của chính bạn; (4) kéo dài dưới 5 giây; hoặc (5) có được do vi phạm các Điều Khoản này hoặc Chính Sách Của TikTok, bao gồm mọi nỗ lực thao túng cơ chế nền tảng để tăng chỉ số tương tác, do TikTok đánh giá theo quyết định riêng của mình. Tất cả số liệu thống kê về số lượng xuất bản video đủ điều kiện chỉ dựa trên dữ liệu của TikTok và tùy thuộc vào quyết định riêng của TikTok về tính đủ điều kiện của nội dung.

Bạn có thể xem thêm chi tiết về cách tính phần thưởng trên trang [Câu hỏi thường gặp của chúng tôi](#).

Bạn đồng ý và xác nhận rằng bạn có trách nhiệm và nghĩa vụ duy nhất đối với bất kỳ và tất cả các khoản thuế, đóng góp, hoa hồng hoặc các khoản tiền khác phát sinh từ các khoản thanh toán mà bạn nhận được từ TikTok. Bạn cũng đồng ý và xác nhận rằng TikTok bảo lưu quyền và được ủy quyền giữ lại bất kỳ khoản tiền nào từ các khoản thanh toán đó mà TikTok được yêu cầu giữ lại để thanh toán cho bất kỳ cơ quan chính phủ nào theo pháp luật áp dụng và mọi khoản tiền bị giữ lại đó sẽ được coi như là khoản thanh toán cho bạn bởi TikTok.

TikTok được ủy quyền, nếu chúng tôi tin rằng chúng tôi được yêu cầu một cách hợp lý, để giữ lại bất kỳ khoản thanh toán nào (dưới dạng các khoản khấu trừ) được yêu cầu giữ lại và thanh toán cho bất kỳ cơ quan chính phủ nào theo pháp luật hiện hành. Thuế đã được khấu trừ hay chưa sẽ được làm rõ trong hồ sơ lịch sử giao dịch của bạn. Bạn có thể yêu cầu hoàn lại tiền từ cơ quan thuế có liên quan. Tuy nhiên, TikTok không có nghĩa vụ hỗ trợ bạn khi đưa ra yêu cầu này, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cung cấp xác nhận, tài liệu hoặc biên lai để làm bằng chứng cho việc giữ lại.

Tùy từng thời điểm và theo toàn quyền quyết định riêng của TikTok, TikTok có thể sửa đổi cơ chế thanh toán được điều chỉnh phù hợp và/hoặc cung cấp các phương thức thanh toán khác.

Bạn có thể kiểm tra tổng số phần thưởng ước tính mà bạn đã thu thập được trong Chương Trình này thông qua trang web của Effect House: Quản lý Hiệu ứng >> Phần thưởng cho Nhà Sáng Tạo Hiệu Ứng >> Bảng điều khiển Trang Chương Trình sẽ được cập nhật liên tục.

#### **4. Điều Khoản Thanh Toán**

TikTok không xử lý bất kỳ khoản thanh toán nào được thực hiện theo Chương Trình này. TikTok tích hợp với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba, PayPal, thông qua Hyperwallet, chịu trách nhiệm về tất cả các khía cạnh của quá trình xử lý giao dịch thay mặt bạn, tuân theo các Điều Khoản Của Hyperwallet và Chính Sách Quyền Riêng Tư Của Hyperwallet.

Để thuận tiện, TikTok có thể cung cấp bảng tính toán thể hiện phần thưởng ước tính của bạn bằng đô la Mỹ trên bảng điều khiển Chương Trình hàng ngày. Việc chuyển đổi (nếu có) có thể được cung cấp dựa trên tỷ giá hối đoái hàng ngày. Mọi phần thưởng được tích lũy theo Chương Trình sẽ được tính vào tháng sau ngày phần thưởng được tích lũy. Sau khi trừ đi các khoản phí, phần thưởng và thuế hiện hành, các phần thưởng này sẽ được thanh toán vào ngày 15 hàng tháng nếu số tiền phải trả đáp ứng ngưỡng thanh toán tối thiểu như được chỉ định trên trang thanh toán ("**Ngưỡng Thanh Toán Tối Thiểu**") và Nhà Sáng Tạo đang tuân thủ các Điều Khoản và Chính Sách của Chương Trình. Việc thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày 15 hàng tháng. Tuy nhiên, thời điểm Nhà Sáng Tạo nhận được khoản thanh toán sẽ phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ thanh toán. Nếu quá trình chuyển tiền không thể hoàn tất do các vấn đề liên quan đến Tài Khoản Thanh Toán của Nhà Sáng Tạo, TikTok sẽ liên hệ với Nhà Sáng Tạo để chỉnh sửa thông tin tài khoản của họ và nỗ lực chuyển khoản lại. TikTok có quyền thay đổi Ngưỡng Thanh Toán Tối Thiểu. Nếu phần thưởng ước tính chưa thanh toán không đạt đến Ngưỡng Thanh Toán Tối Thiểu, theo quyết định của TikTok, thì số tiền chưa thanh toán có thể bị coi là hết hạn.

Nhà Sáng Tạo phải hoàn thành tất cả các yêu cầu khi tham gia, bao gồm cả việc cung cấp thông tin thuế, để nhận được phần thưởng. Nhà Sáng Tạo chịu trách nhiệm liên kết và duy trì một Tài Khoản Thanh Toán chính xác, cập nhật tuân thủ các Điều Khoản Chương Trình này và các điều khoản của PayPal, đồng thời TikTok sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ, lỗi hoặc không thể chuyển khoản thanh toán nào đến Tài Khoản Thanh Toán của Nhà Sáng Tạo vì bất kỳ lý do nào nằm ngoài tầm kiểm soát của TikTok, bao gồm cả việc Nhà Sáng Tạo không tuân thủ các Điều Khoản Chương Trình này hoặc các điều khoản của PayPal. Nhà Sáng Tạo

chấp thuận rằng việc thanh toán có thể phát sinh chi phí và đồng ý chịu các chi phí này. TikTok sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản phí hoặc lệ phí nào liên quan đến việc sử dụng hoặc vận hành Tài Khoản Thanh Toán của Nhà Sáng Tạo. Bạn đồng ý rằng nếu TikTok xác định rằng Nhà Sáng Tạo không đủ điều kiện nhận phần thưởng đã đổi, thì TikTok có thể bù trừ bất kỳ phần thưởng nào trong tương lai bằng số phần thưởng đã thanh toán nhầm. Nếu không có khoản thanh toán nào trong tương lai, Nhà Sáng Tạo sẽ hoàn trả cho TikTok mọi khoản nợ trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản về việc đó. Mọi điều chỉnh hoặc hoàn tiền không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác mà TikTok có thể có liên quan đến việc Nhà Sáng Tạo vi phạm các Điều Khoản Chương Trình này.

## 5. Thời Hạn

Các Điều Khoản này có hiệu lực không xác định thời hạn, và được chấm dứt theo quy định tại Mục 6 của các Điều Khoản này.

## 6. Chấm Dứt

TikTok có thể tạm thời hoặc vĩnh viễn đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Chương Trình này ngay lập tức theo quyết định riêng của mình: (a) nếu bạn vi phạm các Điều Khoản hoặc Chính Sách này, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc không đáp ứng hoặc duy trì các yêu cầu về tính đủ điều kiện; (b) nếu bạn tham gia vào bất kỳ hoạt động nào có thể gây ảnh hưởng bất lợi cho bạn hoặc TikTok (bao gồm cả Nền Tảng, Chương Trình hoặc bất kỳ nhân viên nào của TikTok) theo quyết định riêng của TikTok; và (c) vì bất cứ lý do gì khác.

Việc chấm dứt sẽ có hiệu lực ngay khi TikTok gửi thông báo chấm dứt thông qua Nền Tảng.

Bạn có thể chấm dứt việc tham gia Chương Trình bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi thông qua chức năng [Phản Hồi](#).

Sau khi chấm dứt, TikTok sẽ không còn nghĩa vụ thanh toán theo Điều Khoản này, với điều kiện là nếu số dư còn nợ bạn tại thời điểm chấm dứt vượt quá ngưỡng thanh toán tối thiểu là \$50,00 USD, thì TikTok sẽ thanh toán trong vòng một thời gian hợp lý sau khi chấm dứt tất cả số tiền không có tranh chấp đã phát sinh theo điều kiện của các Điều Khoản này. Nếu TikTok chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Chương Trình này có lý do hoặc chấm dứt tài khoản TikTok của bạn vì bất kỳ lý do gì, thì tất cả số tiền chưa thanh toán phát sinh nhưng chưa được chuyển vào Tài Khoản Thanh Toán của bạn kể từ ngày có hiệu lực của việc chấm dứt sẽ bị thu hồi và TikTok có thể giữ lại bất kỳ khoản tiền nào phải trả cho bạn. Trong những trường hợp này, bạn không đủ điều kiện để đăng ký tham gia lại Chương Trình, theo quyết định riêng của TikTok.

Bạn có thể liên hệ với TikTok về bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc thanh toán, khi nhận thấy lỗi kế toán hoặc lỗi báo cáo hoặc chấm dứt trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát sinh vấn đề đó. Tất cả các tranh chấp không được thông báo tới TikTok trong thời hạn 30 ngày này sẽ được xem như là bạn đã từ bỏ.

## 7. Cam Đoan và Bảo Đảm

Bạn cam đoan và đảm bảo rằng: (a) bạn trên 18 tuổi hoặc đủ tuổi thành niên theo quy định của pháp luật nơi cư trú hợp pháp của mình và nếu không thì bạn có đầy đủ quyền, năng lực và thẩm quyền để ký kết các Điều Khoản này thay mặt cho chính bạn; (b) bạn đã đọc, hiểu và

đồng ý tuân thủ Chính Sách Của TikTok; (c) bạn sẽ thanh toán bất kỳ khoản thanh toán bắt buộc nào cho bất kỳ bên thứ ba nào được yêu cầu đối với Nội Dung Người Dùng của bạn và TikTok sẽ không thanh toán cho bất kỳ bên thứ ba nào đối với các hoạt động được mô tả trong các Điều Khoản này; (d) bạn không được dụ dỗ hoặc sử dụng bất kỳ phương pháp, phần mềm, lệnh tự động, công nghệ nào để đạt được việc tăng lượt xem hoặc tương tác một cách giả tạo với Nội Dung Người Dùng của bạn, bao gồm cả mục đích tăng số Lượt Xem Video hoặc số tiền phải trả theo quy định tại Điều Khoản này; và (e) việc bạn tham gia Chương Trình sẽ không vi phạm bất kỳ hợp đồng hoặc thỏa thuận nào mà bạn là một bên tham gia hoặc bị ràng buộc bởi hoặc ảnh hưởng tới bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của bên thứ ba.

## **8. Bảo Mật và Công Khai**

Theo quy định của phần này, thông tin chi tiết về bất kỳ số liệu báo cáo nào có thể được cung cấp bởi TikTok hoặc các thông tin không công khai khác có trong Chương Trình này hoặc kết quả của Chương Trình này sẽ được Nhà Sáng Tạo giữ bí mật tuyệt đối và không được công khai hoặc chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào, ngoại trừ chia sẻ cho các cố vấn pháp lý hoặc chuyên gia tư vấn tuân thủ nghĩa vụ bảo mật.

Nhà Sáng Tạo hiểu rằng TikTok có thể đưa ra thông cáo báo chí chính thức liên quan đến Chương Trình và sự tham gia của Nhà Sáng Tạo trong Chương Trình, với điều kiện việc công bố việc tham gia của Nhà Sáng Tạo phải được Nhà Sáng Tạo đồng ý trước bằng văn bản.

Bất kể quy định nêu trên, TikTok bảo lưu quyền chỉ định công khai Nhà Sáng Tạo là người tham gia Chương Trình và Nhà Sáng Tạo cam đoan và bảo đảm rằng Nhà Sáng Tạo sẽ tiết lộ một cách rõ ràng về việc Nhà Sáng Tạo tham gia Chương Trình khi đưa ra bất kỳ xác nhận nào về TikTok (bao gồm cả việc tiết lộ, chẳng hạn như #Quảng cáo hoặc tiết lộ hữu cơ khác, bản sao, lồng tiếng trong video hoặc thông qua tập lệnh được đặt chồng lên hình ảnh, nếu có và tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành cũng như thông lệ tốt nhất, để thông báo cho người xem rằng Nhà Sáng Tạo tham gia vào Chương Trình Sáng Tạo TikTok Beta và nhận thanh toán từ TikTok), cho dù trong Nội Dung Người Dùng được đăng tải trên Nền Tảng hay trong những nội dung được đăng tải trên phương tiện truyền thông của bên thứ ba.

## **9. Nhà Thầu Độc Lập**

Các bên thừa nhận rằng mối quan hệ của các bên là mối quan hệ giữa các đối tác độc lập và không có nội dung nào trong các Điều Khoản này sẽ được coi là tạo ra hoặc được hiểu là tạo ra bất kỳ mối quan hệ đối tác, liên doanh hoặc lao động với TikTok hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Để tránh nhầm lẫn, bạn đồng ý rằng bạn không phải là nhân viên của TikTok và không có quyền (và cũng từ bỏ trong phạm vi tối đa mà pháp luật cho phép) bất kỳ lợi ích nào được cung cấp hoặc các quyền được bảo đảm bởi TikTok hoặc theo quy định của pháp luật được áp dụng cho nhân viên của TikTok, bao gồm nhưng không giới hạn ở bảo hiểm đoàn thể, bảo hiểm trách nhiệm pháp lý, bảo hiểm thương tật, nghỉ lễ, nghỉ phép, bảo hiểm hưu trí hoặc bảo hiểm thất nghiệp.

## **10. Các Quy Định Khác**

TikTok có thể sửa đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện nào được quy định tại các Điều Khoản này tại bất kỳ thời điểm nào theo quyết định riêng của mình. TikTok sẽ nỗ lực thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào đối với Chương Trình; tuy nhiên, với điều kiện là TikTok không chịu trách nhiệm về việc bạn không nhận được thông báo về các thay đổi và bạn đồng ý kiểm

tra lại Chính Sách Của TikTok cũng như mọi phiên bản cập nhật của các Điều Khoản này để bảo đảm rằng bạn đã biết phiên bản mới nhất của các Điều Khoản này và Chính Sách Của TikTok. Việc bạn tiếp tục tham gia Chương Trình sau khi các Điều Khoản được cập nhật được đăng công khai sẽ cấu thành việc bạn chấp nhận các Điều Khoản được cập nhật. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ Điều Khoản hoặc Chính Sách cập nhật nào, bạn có thể chấm dứt việc tham gia Chương Trình bất kỳ lúc nào.

Việc TikTok không thực hiện bất kỳ quyền nào được quy định tại đây khi xảy ra bất kỳ trường hợp ngoài dự tính nào được quy định trong các Điều Khoản này sẽ không cấu thành sự từ bỏ các quyền đó. Bạn không có quyền chuyển nhượng, chuyển giao hoặc ủy quyền bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào có trong các Điều Khoản này. TikTok có thể chuyển nhượng các Điều Khoản này theo quyết định của mình mà không cần thông báo trước cho Nhà Sáng Tạo.

## **11. Liên Hệ Với Chúng Tôi**

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua chức năng [Phản Hồi](#) nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.